
เรื่องเสร็จที่ ๔๙๔/๒๕๒๖ 

 

 

ที่ นร ๐๕๐๒/๑๙๑๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 ท่ำช้ำงวังหน้ำ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

 

๒๘ ธนัวำคม ๒๕๒๖ 

 

เร่ือง  ควำมตกลงจัดตั้งกองทุนร่วม 

 

เรียน  อธบิดีกรมเศรษฐกจิกำรพำณิชย์ 
 

อ้ำงถึง  หนังสอืกรมเศรษฐกิจกำรพำณิชย์ ด่วนมำก ที่ พณ ๐๗๐๔/๓๓๘๒ 

ลงวันที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๒๖ 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ระเบียบคณะกรรมกำรกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรรับปรึกษำให้ควำมเหน็ทำงกฎหมำย 

ของกรรมกำรร่ำงกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึงควำมว่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ (นำยไพโรจน์ 
ไชยพร) ได้ลงนำมในควำมตกลงจัดตั้ งกองทุนร่วมส ำหรับสินค้ำโภคภัณฑ์ (Agreement 

Establishing The Common Fund For Commodities) และขั้นตอนต่อไปที่จะต้องด ำเนินกำร
คือ กำรให้สัตยำบันเพื่อเข้ำเป็นภำคีควำมตกลง ซึ่งในกำรเข้ำเป็นภำคีนั้นมีเร่ืองที่ประเทศไทย
จะต้องด ำเนินกำรเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมควำมตกลง ๒ ประกำร คือ กำรออกตั๋ว
สัญญำใช้เงิน และกำรให้สิทธิคุ้มครอง เขตอ ำนำจศำลและยกเว้นกำรกระท ำบำงประกำร กรม
เศรษฐกจิกำรพำณิชย์จึงขอหำรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำว่ำ 

๑. กำรปฏบิัติตำมควำมตกลงดังกล่ำวมีกฎหมำยปัจจุบันของประเทศไทยรองรับ
อยู่แล้วหรือไม่ เพียงใด 

๒. หำกยังไม่มีกฎหมำยรองรับและจ ำเป็นต้องออกกฎหมำยฉบับใหม่ขึ้ น 
กฎหมำยฉบับดังกล่ำวควรจะครอบคลุมทั้งทำงด้ำนกำรเงินและกำรให้อ ำนำจปฏิบัติกำรต่ำงๆ 
โดยรวมเป็นกฎหมำยฉบับเดียวได้หรือไม่ และควรออกเป็นพระรำชกฤษฎีกำหรือพระรำชบัญญัติ 

๓. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำม ๒. โดยปกติจะต้องใช้เวลำด ำเนินกำรมำกน้อย
เพียงไร ควำมละเอยีดทรำบแล้ว นั้น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำ
แล้ว คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (กรรมกำรร่ำงกฎหมำย คณะที่ ๗) เห็นว่ำ ข้อ ๔ แห่งระเบียบ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรรับปรึกษำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยของกรรมกำรร่ำงกฎหมำย 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ก ำหนดว่ำ เร่ืองที่กรรมกำรร่ำงกฎหมำยจะพิจำรณำให้ควำมเหน็ทำงกฎหมำยจะต้อง
เป็นเร่ืองที่ได้มีกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงส่วนรำชกำรที่มีหน้ำที่ รับผิดชอบหรือรักษำกำรตำม



กฎหมำยแล้ว เว้นแต่จะเป็นกรณีเร่งด่วนหรือมีควำมจ ำเป็นอย่ำงอื่นตำมที่คณะรัฐมนตรีหรือ
นำยกรัฐมนตรีได้มีมติหรือค ำสั่ง ดังนั้ น เมื่ อข้อเท็จจริงในเร่ืองนี้ ปรำกฏว่ำยังไม่ได้มีกำร
ปรึกษำหำรือระหว่ำงส่วนรำชกำรที่มีหน้ำที่รับผิดชอบหรือรักษำกำรตำมกฎหมำยแล้วแต่ประกำร
ใด ขั้นตอนของเร่ืองนี้ คือกำรด ำเนินกำรยกร่ำงกฎหมำยเพื่อนุวัตกำรตำมข้อตกลงจัดตั้ งกองทุน
ร่วมดังกล่ำว ข้อหำรือของกรมเศรษฐกิจกำรพำณิชย์จึงเป็นกำรหำรือทำงปฏิบัติรำชกำรมำกกว่ำ
เป็นกำรหำรือข้อกฎหมำย กรรมกำรร่ำงกฎหมำย คณะที่ ๗ จึงมีมติไม่รับพิจำรณำให้ควำมเหน็ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำจึงเรียนมำเพื่อทรำบ อนึ่ง เพื่อประโยชน์และ
ควำมรวดเรว็ในกำรด ำเนินกำรตำมควำมตกลงดังกล่ำว ส ำนักงำนฯ มีควำมเหน็ว่ำ 

๑. ในเร่ืองกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงินตำมควำมตกลงฯ นั้น ในปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมำยรองรับ ดังนั้น สมควรหำรือกบักระทรวงกำรคลังในเรื่องนี้  

๒. ในเร่ืองกำรให้สิทธิคุ้มครอง เขตอ ำนำจศำล และกำรยกเว้นกำรกระท ำบำง
ประกำรตำมควำมตกลงฯ นั้น เนื่องจำกกองทุนร่วมฯ มิใช่องค์กรของสหประชำชำติหรือทบวงกำร
ช ำนัญพิเศษตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองกำรด ำเนินงำนของสหประชำชำติและทบวงกำรช ำนัญ
พิเศษในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ดังนั้น 
สมควรหำรือกบักระทรวงกำรต่ำงประเทศในเร่ืองนี้ เช่นเดียวกนั 

ส่วนปัญหำที่ ว่ำขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตรำกฎหมำยจะต้องใช้เวลำมำกน้อย
เพียงใด ส ำนักงำนฯ ขอเรียนว่ำ ย่อมขึ้ นอยู่กับ “สำระ” ของกฎหมำยนั้นเองว่ำ จะมีขอบเขต
กว้ำงขวำงและมีปัญหำมำกน้อยเพียงใด เช่น เร่ืองเกี่ยวกับขอบเขตภำระหน้ำที่ของประเทศไทยที่
จะต้องปฏิบัติตำมข้อตกลงดังกล่ำว และเกี่ยวกับบทบำทของกองทุนร่วมฯ ว่ำจะเข้ำมำมีส่วนใน
กำรด ำเนินกำรในประเทศไทยเพียงใด เป็นต้น ปัญหำเหล่ำนี้  จะต้องพิจำรณำจำก “รำยละเอียด” 
ของควำมตกลงฯ (ทั้งนี้  นอกเหนือไปจำกปัญหำว่ำ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องจะด ำเนินกำรได้รวดเร็ว
เพียงใด) ซึ่งในเร่ืองนี้  น่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่กระทรวงพำณิชย์ ซ่ึงเป็นเจ้ำของเร่ือง
และเป็นผู้รู้ รำยละเอียดตลอดจนควำมประสงค์และนโยบำยของทำงรำชกำรเป็นอย่ำงดี ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำพร้อมที่จะให้ควำมร่วมมือและส่งผู้แทนของส ำนักงำนฯ มำร่วมพิจำรณำ
ด้วย ส ำหรับกฎหมำยที่อำจใช้เป็นแบบอย่ำงในกำรพิจำรณำเร่ืองนี้ กม็ี เช่น พระรำชบัญญัติให้
อ ำนำจปฏบิัติกำรเกี่ยวกบักองทุนกำรเงินและธนำคำรระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต้น 

จึงขอเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

(ลงชื่อ) อมร  จันทรสมบูรณ์ 
(นำยอมร  จันทรสมบูรณ์) 

เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 
กองกฎหมำยไทย 
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ที่ นร ๐๕๐๒/๑๕๑๑                             สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๒
เรื่อง ความตกลงจัดตั้งกองทุนร่วม
เรียน อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

อ้างถึง หนังสือกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ด่วนมาก A Wal ๐๐๐๕/๓๓๕๒
ลงวันที ๕ สิงหาคม ๒๕๒๒

สิงที่ส่งมาด้วย ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมาย
ของกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒

ตามหนังสือที่อ้างถึงความว่า ร๊ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายไพโรจน์
ไชยพร) ได้ลงนามใน
             ความตกลงจัดตั้งกองทุนร่วมสําหรับ สินค้าโภคภัณฑ์ (Agreement
Establishing The Common Fund For Commodities) และขั้นตอนต่อไปที่จะต้องดํา เนินการ
คือ การให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีความตกลง ซึ่งในการเข้าเป็นภาคีนั้นมีเรื่องที่ประเทศไทย
จะต้องดําเนินการเพื่อให้สามารถปฏิบัติการให้เป็นไปตามความตกลง ๒ ประการ คือ การออกตั๋ว
สัญญาใช้เงิน และการให้สิทธิคุ้มครอง เขตอํานาจศาลและยกเว้นการกระทําบางประการ กรม
เศรษฐกิจการพาณิชย์จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า

๑. การปฏิบัติตามความตกลงตดังกล่าวมีกฎหมายปัจจ
             ุบันของประเทศไทยรองรับ
อยู่แล้วหรือไม่ เพียงใด

๒๒. หากยังไม่มีกฎหมายรองรับและจําเป็นต้องออกกฎหมายฉบับใหม่ขึ้น
กฎหมายฉบับดังกล่าวควรจะครอบคลุมทั้งทางด้านการเงินและการให้อํานาจปฏิบัติการต่างๆ
โดยรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวได้หรือไม่ และควรออกเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ

๓. ขึ้นตอนการดําเนินการตาม ๒. โดยปกติจะต้องใช้เวลาดําเนินการมากน้อย
เพียงไร ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
แล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ w) เห็นว่า 
             ข้อ ๕ แห่งระเบียบ
คณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดว่า เรื่องที่กรรมการร่างกฎหมายจะพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายจะต้อง
เป็นเรื่องที่ได้มีการปรึกษาหารือระหว่างส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือรักษาการตาม
             [END PAGE 1]
             กฎหมายแล้ว เว้นแต่จะเป็นกรณีเร่งด่วนหรือมีความจําเป็นอย่างอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีได้มีมติหรือคําสั่ง ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่ายังไม่ได้มีการ
ปรึกษาหารือระหว่างส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือรักษาการตามกฎหมายแล้วแต่ประการ
ใด ขั้นตอนของเรื่องนี้คือการดําเนินการยกร่างกฎหมายเพื่อนุวัตการตามข้อตกลงจัดตั้งกองทุน

ร่วมดังกล่าว ข้อหารือของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์จึงเป็นการหารือทางปฏิบัติราชการมากกว่า

เป็นการหารือข้อกฎหมาย กรรมการร่างกฎหมาย คณะที ๓ จึงมีมติไม่รับพิจารณา
             ให้ความเห็น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเรียนมาเพื่อทราบ อนึ่ง เพื่อประโยชน์และ
ความรวดเร็วในการดําเนินการตามความตกลงดังกล่าว สํานักงานฯ มีความเห็นว่า

๑. ในเรื่องการออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามความตกลงฯ นั้น ในปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมายรองรับ ดังนั้น สมควรหารือกับกระทรวงการคลังในเรื่องนี้

vw. ในเรื่องการให้สิทธิคุ้มครอง เขตอํานาจศาล และการยกเว้นการกระทําบาง
ประการตามความตกลงฯ นั้น เนื่องจากกองทุนร่วมฯ มิใช่องค์กรของสหประชาชาติหรือทบวงการ

ชํานัญพิเศษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสหประชาชาติ
             และทบวงการชํานัญ

พิเศษในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น
สมควรหารือกับกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน

ส่วนปัญหาที่ว่าขั้นตอนการดําเนินการตรากฏหมายจะต้องใช้เวลามากน้อย
เพียงใด สํานักงานฯ ขอเรียนว่า ย่อมขึ้นอยู่กับ “สาระ” ของกฎหมายนั้นเองว่า จะมีขอบเขต
กว้างขวางและมีปัญหามากน้อยเพียงใด wu เรื่องเกี่ยวกับขอบเขตภาระหน้าที่ของประเทศไทยที่
จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว และเกี่ยวกับบทบาทของกองทุนร่วมฯ ว่าจะเข้ามามีส่วนใน
การดําเนินการในประเทศไ
             ทยเพียงใด เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ จะต้องพิจารณาจาก “รายละเอียด”
ของความตกลงฯ (ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากปัญหาว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการได้รวดเร็ว
เพียงใด) ซึ่งในเรื่องนี้ น่าจะเป็นการดําเนินการของเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง
และเป็นผู้รู้รายละเอียดตลอดจนความประสงค์และนโยบายของทางราชการเป็นอย่างดี สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและส่งผู้แทนของสํานักงานฯ มาร่วมพิจารณา

ด้วย สําหรับกฎหมายที่อาจใช้เป็นแบบอย่างในการพิจารณาเรื่องนี่ก็มี เช่น พระราชบัญญัติใ
             ห้

อํานาจปฏิบัติการเกียวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น
จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงซื่อ) อมร จันทรสมบูรณ์
(นายอมร จันทรสมบูรณ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายไทย
             [END PAGE 2]
             Tis. ๒๒๒๒๐๒๐๒๐-๕
๒๒๑๕๕๕9,๒๒๑ว๒๕๕
             [END PAGE 3]
        


		2023-09-24T13:24:42+0700
	Name




